

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2023-2024

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp		
		Lớp 10	Lớp 11	Lớp 12
I	Điều kiện tuyển sinh	<p>-Đã hoàn thành chương trình THCS; Có đủ điều kiện và hồ sơ đăng ký trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 theo Quy chế thi tuyển sinh THPT công lập hiện hành.</p> <p>-Trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 do thành phố tổ chức.</p>	<p>- Đã hoàn thành chương trình, nội dung giáo dục lớp 10 theo Chương trình GDPT 2018;</p> <p>- Đủ điều kiện lên lớp theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.</p>	<p>- Đã hoàn thành chương trình, nội dung giáo dục lớp 11 theo Chương trình GDPT 2006;</p> <p>- Đủ điều kiện lên lớp theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT theo Thông tư số 58/2011/TT - BGDĐT ngày 12/12/2011 và Thông tư số 26/2020/TT - BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.</p>
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	<p>-Thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.</p> <p>-Đảm bảo dạy đủ các môn, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo quy định.</p>		
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	<p>- Kiện toàn Ban đại diện CMHS hàng năm</p> <p>- Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa nhà trường và Ban đại diện CMHS, xây dựng quy chế hoạt động của Ban đại diện CMHS hàng năm.</p> <p>- Định kỳ tổ chức hội nghị CMHS 3 lần trong năm học.</p> <p>- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời giữa nhà trường và gia đình, thông tin liên lạc qua tin nhắn EnetViet.</p> <p>- Học sinh có ý thức tự giác học tập, tu dưỡng đạo đức, lễ phép, văn minh trong ứng xử, chấp hành tốt luật pháp và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, ngoài giờ lên lớp.</p> <p>- Chú trọng định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp.</p>		
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở	<p>Giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động GD NGLL; GDHN; các hội thi, cuộc thi; tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo vui tươi lành mạnh gắn với hỗ trợ học tập cho học sinh.</p> <p>Tổ chức các hoạt động tư vấn học đường, chuyên đề giáo dục pháp</p>		

	giáo dục	luật, trải nghiệm sáng tạo, trải nghiệm gắn với định hướng nghề nghiệp.		
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	<ul style="list-style-type: none"> - Về HK : xếp loại khá, tốt trên 95%. -Về HL: xếp loại TB/ Đạt trở lên: từ 98% trở lên. Trong đó xếp loại khá, giỏi: từ 70% trở lên -Chuyên lớp: từ 99% trở lên 		
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	Tỉ lệ học sinh lên lớp trên 99%	Tỉ lệ học sinh lên lớp trên 99%	<ul style="list-style-type: none"> - 100% HS đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - Tỉ lệ TN THPT bằng và vượt tỷ lệ chung của toàn Thành phố. - Tỉ lệ học sinh đạt điểm sàn xét đại học: trên 45% -HS có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để theo học ở các bậc học cao hơn và tham gia các hoạt động xã hội.

Tiên Lãng, ngày 15 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG



Đỗ Thị Dung

